

สมัยสามัญสมัยที่ 2/ 2562 ครั้งที่ 2
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เลขานุการสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ พร้อมแล้ว ดินันขอเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบฯ วาระค่ะ

ประธานสภาฯ ครับ เมื่อสมาชิกสภาฯ พร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ เรื่องที่ 1 ในวันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา 2 คน คือ 1. นายศรีภูมิ พรหมพิณีจ 2. นายบุญมี บัวทองจันทร์
เรื่องที่ 2 ผมได้รับหนังสือจากอำเภอว่าศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเรือนสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม ได้จัดทำโครงการ “ เวทีธรรมรงค์ประชาธิปไตยและการเรียนรู้ การพัฒนาการเมืองในพื้นที่ 4 เขตเลือกตั้ง ” ซึ่งเขาได้เชิญผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ แห่งละ 3 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 19 พ.ค. 62 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ซึ่งผมก็ขอมอบให้ อบต.คำหลิด หลาบโพธิ์ กับ อบต.ไผ่บุลย์ ทาโบยา เข้าร่วม

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62

ประธานสภาฯ ในวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง การประชุมครั้งที่แล้ว มีหรือไม่ หากไม่มีผมรับรองครับ

ที่ประชุม - รับรอง

ระเบียบวาระที่3 เรื่อง พิจารณา

ประธานสภาฯ ในวาระนี้ขอเชิญ นายกได้ชี้แจงครับ

นายกอบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผมได้รับปัญหาจากประชน ม.1 ทางเข้าคุ้มคำศรีสุข ว่า ถนนสัญจรไปมาไม่สะดวก เป็นหลุม เยอะ ซึ่งก็เป็นถนนคอนกรีต และผมก็ได้ให้กองช่างออกไปสำรวจ และ ประมาณการในการปรับปรุงถนนเส้นนี้ 440,000 บาท

2. ประปา ม.1 มีปัญหาน้ำไม่ไหล ทาง อบต.ต้องได้นำน้ำไปแจกจ่ายอาทิตย์ละ 2 ครั้ง และผมก็ได้ให้กองช่างได้ออกไปสำรวจ ปรากฏว่า บ่อต้นเขิน ทำให้ไม่มีน้ำ เพราะดินทรายอุดตันกันบ่อ แนวทางแก้ไข จะต้อง เจาะลึกลงไปให้ถึงน้ำอีก ค่าใช้จ่ายประมาณ 140,000 บาท

เรื่องที่ 3 ถนนทางไปคำพันน้อย โดนน้ำเซาะเข้าไป ทำให้ถนนมีรูใต้ท้องถนน ถ้าหาก รถวิ่งมากหรือรถน้ำหนักมากอาจจะทำให้ถนนทรุดได้

เรื่องที่ 4 เรื่องน้ำขังในถนนของ ม. 8 ซึ่งตรงนี้จะต้องสอบถามว่า ทางผู้นำว่าจะหาวิธีแก้ไขร่วมกัน เพราะถ้าแก้ไขไปก็กลัวเจ้าของนาเขาจะไม่ให้น้ำไหลลงนาของเขา ผมจึงอยากให้สมาชิกสภาฯ ได้ช่วยกันพิจารณาว่าเราจะให้น้ำไหลไปทางไหนได้ ซึ่ง 4 เรื่องนี้ ก็เป็นปัญหาเร่งด่วน ที่จะต้องรีบแก้ไข ซึ่งขณะนี้ผมก็ได้ให้ทางกองช่างได้คำนวณค่าใช้จ่าย อยู่ แล้วจะนำเข้าที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อจะได้ให้การแก้ไขได้ทัน ถ้าหากล่าช้า อาจจะทำให้ความเสียหายเพิ่มมากขึ้น ผมขอแนะนำเรียนท่านนี้ก่อนครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมผู้บริหารหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี จะไปวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่4 เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ ในวาระอื่น ๆ นี้ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

รองนายกอบต. ผมนายสัน ล้ำสัน ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งเราจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.62

และวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะได้ แบ่งสายแบ่งโซน ขอเชิญ นักวิชาการศึกษา ครับ
 นักวิชาการศึกษา สวัสดิ์คะวันนี้เราจะมาจับฉลากสายกัน แต่ละโซนจะแข่งขันกันอย่างไร เวลาไหน ขอเชิญ สมาชิก
 สภา ที่เป็นตัวแทนโซนได้จับฉลากคะ ซึ่งก็ได้ผลการจับฉลากออกมาดังนี้

วอลเลย์บอลหญิง โซน 1 (ม.4,9) แข่งกับ
 โซน 2 (ม.3,8) แข่งเวลา 11.00 – 12.00 น. รอบรองชนะเลิศ
 โซน 3 (ม.5,1) แข่งกับ
 โซน 4 (ม.2,7,6) แข่งเวลา 10.00 – 11.00 น. รอบรองชนะเลิศ
 เวลา 13.00 – 14.00 รอบชิงที่ 3
 เวลา 14.00 – 15.00 ชิงชนะเลิศ

กีฬาฟุตบอลชาย โซน 1 เตะกับโซน 4 เวลา 10.00 – 11.00 น. รอบรองชนะเลิศ
 โซน 3 เตะกับโซน 2 เวลา 11.00 – 12.00 น. รอบรองชนะเลิศ
 เวลา 13.00 – 14.00 น. รอบชิงที่ 3
 เวลา 14.00 – 15.00 น. ชิงชนะเลิศ

ฉะนั้นจึงขอให้สมาชิกสภา แต่ละท่านได้ไปชี้แจงให้นักกีฬาได้เข้าใจด้วย

ประธานสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามผมขอปิดการประชุมครับ
 ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม 12.25 น.

ผลการรวมการ เสร็จราชการ การประชุม

เลขช่อ

(นางพรวิมล ออภีร์) (นางอรุณรัตน์ ตรี)

(ลงชื่อ)

(นางปริดาวัลย์ บางทราย)

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ

เลขานุการสภาฯ

เลขช่อ

(นายอนุต ตรี) (นางอรรชดี ตรี)

(ลงชื่อ)

(นายนนทวัฒน์ ทำดำ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุมฯ

เลขช่อ

(นางอรุณรัตน์ ตรี) (นางอรุณรัตน์ ตรี)

ประธานสภาฯ

สมัยสามัญสมัยที่ 2/ 2562 ครั้งที่1

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุม 09.00 น.

เลขานุการสภา เมื่อสมาชิกสภา พร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภา เปิดการประชุม และดำเนินการ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ

ประธานสภา สวัสดีครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อสมาชิกสภา พร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ

ระเบียบวาระที่1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ในวันนี้มีสมาชิกสภา ลา 1 คน คือ นางทวิวงศ์ คัดทะจันทร
ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62

ที่ประชุม - รับรอง

ระเบียบวาระที่3 เรื่องพิจารณา

ประธานสภา ในวาระนี้ ผมขอเชิญนายกอบต.ได้นำเรียนครับ

นายกอบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผมขอชี้แจงงานในข้อบัญญัติปี 62 ซึ่งงานในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ดำเนินการ ผมเร่งให้กองช่าง ทอยออกเพราะขณะนี้ ก็อยู่ในห้วงไตรมาส 3 แล้ว และให้ตรวจสอบว่าเงินรายได้ และ เงินอุดหนุนเพียงพอที่จะดำเนินการโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติหรือไม่ ถ้าหากว่ามีเงินเพียงพอก็ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน ส่วนอีกเรื่องก็อยากจะให้สภาของเรา ได้พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งในข้อบัญญัตินั้นได้ตั้งไว้ 20,000 บาท ถ้าดำเนินการจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นั้นจะต้องใช้งบประมาณ 100,000 บาท แต่ในข้อบัญญัติมี 20,000 บาท จะต้องโอนงบประมาณมาเพิ่มถึงจะเพียงพอ ในการดำเนินการ ผมจึงขอนำเรียนปรึกษา กับสมาชิกสภาครับ

ส.อบต.ม.2 เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และ ผู้บริหาร ดิฉัน นางสาวยินดี คำภูษา ขอเรียนถามท่านนายก ว่า ถ้าจะดำเนินการในเมืองงบประมาณไม่พอ แล้ว จะเองงบประมาณมาจากไหนคะ

นายกอบต. ตามที่ ส.อบต.ม.2 ได้สอบถามว่า จะเองงบประมาณจากไหนฉันก็ได้สอบถามจาก เจ้าหน้าที่งบประมาณ แล้วว่า ถ้าจะดำเนินการจัดทำซุ้มถวายพระเกียรตินั้น จะต้องโอนงบประมาณมาจากหมวดอื่น รายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงนะครับ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหารตามที่นายกได้ชี้แจง กับสมาชิกสภา ไปแล้ว ถ้าอบต.จะดำเนินการจะต้องโอนงบประมาณ จาก กองคลัง ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ที่ตั้งไว้ 250,000 บาท ณ ปัจจุบันนี้ งบประมาณยังเหลือก่อนโอน มี 191,000 ค่ะ

นายกอบต. ครับตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงไปแล้วนั้น วันนี้ผม จึงได้ นำเข้าที่ประชุมสภา เพื่อให้สภาได้อนุมัติครับคือ โอนงบประมาณจากกองคลังประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 250,000 บาท ก่อนโอนมี 191,000 ค่ะ โอนมาเพิ่มในสำนักปลัด หมวดครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) ตั้งไว้

20,000 บาท โอนมาจากโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ก่อนโอน มี 191,000 บาท โอนมา 80,000 บาท คงเหลือ 111,000 รวมงบประมาณในการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เป็นเงิน 100,000 บาท ผมจึงนำเข้าสภาในวันนี้เพื่อให้สภาได้ พิจารณา อนุมัติ ในการโอนวันนี้ครับ

ประธานสภาฯ ครับตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจง และเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ คงเข้าใจนะ ครับ ฉะนั้นผมจะขอมติเลยนะครับ ว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดพิจารณาแล้วเห็นว่า อนุมัติโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณเป็นเงินงบประมาณ 80,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ ครับในวาระอื่นๆ นี้ ขอเชิญทุกท่านได้แสดงความเห็นหรือสอบถามทางผู้บริหารเชิญครับ

ส.อบต.ม.4 เรียนประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารผมอยากสอบถามไฟฟ้าของหมู่ 4 มันใช้งานไม่ได้ นานแล้ว ครับอยากให้มาดำเนินการซ่อมให้ด้วย

นายกอบต. ผมได้สอบถามไปทางการไฟฟ้ามาแล้วครับ เขาบอกว่าเขาไม่เห็นหนังสือ ทาง อบต.ส่งไป แต่ผมก็ บอกว่าส่งไปนานแล้ว ถ้าจะให้ชาวบ้านมาซ่อมเขาบอกว่า ไม่คุ้มกับค่าจ้าง ที่ทางอบต.จ้าง แต่อย่างไร ผมจะติดตามอีกครับ

ส.อบต.ม.6 ผม นายต้อย ทำคำ อยากสอบถามทางผู้บริหารว่า ประปา ม.6 นั้น ขุดคลองระบายน้ำแล้วไม่มา ดำเนินการ ต่อท่อประปาให้ทำให้ ประปาน้ำ รั่ว 2 จุด ว่าจะมาดำเนินการปิด ประปารั่วก็ไม่มาสักทีครับ


นายก อบต. ครับ ผมจะได้ให้ผู้ประกอบการมาดำเนินการซ่อมให้ครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ แล้วจะทำหนังสือนัดประชุมใหม่ ขอบคุณครับ


ปิดประชุมเวลา 12.15 น.


สภากรรมการ อบจ.ราชบุรี (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) 
(นางสาววิไลวัลย์ บังทราย)


(นางปริดาวัลย์ บังทราย)
เลขานุการสภา

(ลงชื่อ) 
(นายพนทวัฒน์ ทำคำ)

(ลงชื่อ) 
(นายพนทวัฒน์ ทำคำ)
ประธานสภา

(ลงชื่อ) 
(นางสาววิไลวัลย์ บังทราย)